



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน

ฉบับประจำวันที 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2550 หน้า 36

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เพศศึกษา-ภาษา-ดนตรี รายการ "ทีวีในฝัน" คนวัยทีน



หนึ่งในประเด็นฮอตในสังคมบ้านเราช่วงนี้ หนีไม่พ้นประเด็นเกี่ยวกับการจัดเรตติ้งของรายการโทรทัศน์ ต่อเนื่องไปจนถึงความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ชมในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา ความรุนแรง หรือความไม่เหมาะสมเรื่องเพศ

ล่าสุด โครงการทีวีสาธารณะ จึงร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรม "บ้านของฉัน...อ่านสนุกทุกที" ไปพูดคุยกับเยาวชนเกี่ยวกับรายการทีวีในฝันที่เด็กๆ เยาวชนอยากให้มีในสื่อโทรทัศน์

เรื่องต้นที่ "พลอย" สุภจรรยา สิริพูน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ บอกว่า อยากให้ทีวีไทยมีรายการที่ให้เยาวชนหรือวัยรุ่นได้มี

โอกาสทำกิจกรรมที่น่าสนใจ มีประโยชน์ ในรูปแบบที่เหมาะสม เหมาะกับกิจกรรมและความชอบของวัยรุ่น แล้วมาปรับให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ สอดแทรกสาระ และสามารถดึงดูดกลุ่มวัยรุ่นได้ รวมทั้งรายการเกี่ยวกับภาษา โดยเฉพาะภาษาไทยที่วัยรุ่นเริ่มใช้ไม่ถูกต้อง โดยแต่ละรายการต้องเป็นรายการที่สนุกและน่าสนใจ

สวน วุฒิชัย คงพัฒนศิริ นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน บอกว่า อยากให้มีรายการเกี่ยวกับดนตรี ที่เกี่ยวกับกิจกรรมไม่ใช่รายการมิวสิควิดีโอ หรือรายการที่แนะนำกันแต่เน้นร้องเหมือนในปัจจุบัน

"วัยรุ่นส่วนใหญ่ชอบดนตรี ทั้งการร้อง การเล่น ถ้ามีรายการเกี่ยวกับกิจกรรมดนตรี เช่น การสอนดนตรี การแสดงความสามารถ ก็จะเป็นการส่งเสริมให้วัยรุ่นไม่หันไปทำเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ หรือหมกมุ่นกับสิ่งไม่ดี"

ด้านเพื่อนนักเรียนจากโรงเรียนเดียวกัน นิตยพร สิทธิประศาสน์ บอกว่า เป็นคนชอบแฟชั่น และการแต่งกาย จึงอยากให้มีรายการเกี่ยวกับแฟชั่น โดนสอดแทรกเรื่องของความเหมาะสมเข้าไป เนื่องจากตอนนี้วัยรุ่นแต่งตัวกันไม่เหมาะสม จึงอยากให้มีรายการที่เป็นเหมือนครูแนะนำวัยรุ่นไปในทางที่ถูก และเป็นประโยชน์เหมาะสม

ปิดท้ายที่หนุ่มผิวเข้ม "อาม" ชลัท รัชศิริ บัณฑิตหมาดๆ จากคณะมนุษยศาสตร์ ม.บูรพา บอกว่า อยากให้โทรทัศน์ไทยมีรายการสอนวัยรุ่นเกี่ยวกับเพศศึกษา เพราะสังคมไทยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปกปิด วัยรุ่นก็จะไปศึกษากันเอง ผิดๆ ถูกๆ น่าจะมีรายการในแบบที่มันๆ แต่สอดแทรกสาระที่เป็นประโยชน์ในเรื่องเพศศึกษาแก่กลุ่มวัยรุ่น ในรูปแบบที่เหมาะสมไม่หยาบคาย แต่ชวนติดตาม เพื่อวัยรุ่นไทยจะได้เข้าใจเพศศึกษา เป็นการลดปัญหาสังคมได้ระดับหนึ่งด้วย

เป็นเสียงเล็กๆ จากเยาวชนที่ผู้ใหญ่น่าจะรับฟังไปพิจารณา เพราะถ้าอยากให้อนาคตของชาติเติบโตไปในทางที่ดี ก็ต้องช่วยกันคนละไม้ละมือ